

"Văn bản cấm biểu tình không có hiệu lực pháp lý."



Kể từ 5/6 đến nay, nhiều nhà hoạt động có biểu tình phản đối Trung Quốc (Reuters)

Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt các cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và phản đối thái độ gây hấn của Trung Quốc, ngày hôm qua, 25 công dân Việt Nam, trong đó có các nhà trí thức, kinh tế gia, một cựu thẩm phán, một võ sĩ quyền anh thành cách mạng, nhiều blogger nổi tiếng đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối.

Bản kiến nghị này được gửi tới Ủy ban thành phố, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư pháp nhằm phản đối thông báo nói trên của chính quyền và nhấn mạnh, đây là một văn bản vi phạm Hiến pháp, trái với pháp luật, có những nội dung sai lệch về các cuộc biểu tình đã diễn ra trong thời gian qua tại thủ đô Hà Nội.

Nội dung bản kiến nghị này được đăng trên website anhbasam, blog nguyensexuandien.

Sau khi « kích hoạt phản đối thông báo », nháng ngái ký tên bản kiến nghị nhán mánh ráng bản thông báo này « trái pháp luật, không có căn cứ pháp luật, không được ban hành theo nháng thủ tục hành chính thông thường và được biết không có ngái ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm ». Do vậy, văn bản này không có hiệu lực pháp lý.

Kiến nghị cũng nhấn mạnh là bản thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cản trở mặt quyán của công dân được quy định và bảo đảm trong Hiến pháp : đó là quyán bí mật tình hình tư liệu 69 Hiến pháp 1992.

Nháng ngái ký kiến nghị nhán mánh ráng thông báo này đi ngược lại tuyên bố của giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đác Nhanh.

Trong cuộc họp báo ngày 02/08, lãnh đạo Công an Hà Nội đã khẳng định không có chủ trương đàn áp ngái bí mật tình hình. Mặt khác, các cuộc bí mật tình hình được thực hiện tháng Sáu đến nay « theo đúng đường lối « ôn hòa, trung lập, là hình thức tiếp xúc lòng yêu nước của công dân Việt Nam giữa thành phố Hà Nội ».

Sau khi khẳng định rõ ràng không mặt thù địch nào có thể lợi dụng lòng yêu nước, nháng ngái ký kiến nghị tố cáo bản thông báo của thành phố Hà Nội là « máp má, có tính chất cháp má nguy hiểm, coi nháng cuộc bí mật tình hình yêu nước có liên quan tới các thủ tục cháng đái Nhà nước ».

Do vậy, các công dân Việt Nam « yêu cầu làm rõ ai, bộ phận nào trong Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyát định ra thông báo này ».

Ngày hôm qua, 18/08/2011, báo Hà Nội mới, cơ quan ngôn luận của Thành phố Hà Nội đã đăng bản thông báo với nháng lời lẽ rán ãe nhá chính quyán số áp dụng các « biện pháp cần thiết » cháng lại nháng ai tiếp xúc bí mật tình hình.

Nhân sĩ Việt Nam phản đối lãn nh c m bi u tình c a thành ph Hà Nội

Tác Giả: Anh Vũ / Đ c Tâm

Thứ Sáu, 19 Tháng 8 Năm 2011 07:58

K t ngày m ng 5 tháng Sáu t i nay, h u nh t t c các ch nh t đ u có các cu c bi u tình c a hàng trăm ng i, ph n đ i thái đ hung hãn, gây h n c a Trung Qu c t i Bi n Đông.

Theo gi i quan sát, đ c AFP trích d n, thì các cu c bi u tình bày t lòng yêu n c ph c v i ích c a Vi t Nam, th nh ng, v sau, chính quy n i lo ng i là các cu c bi u tình này có nguy c ch u nh h ng c a phong trào n i d y trong th gi i R p.